

NEWSLETTER

Tháng 9 2022

TẦM NHÌN

Trở thành tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo liên thông từ bậc mầm non đến Phổ thông Trung học và dự bị đại

SỨ MỆNH

Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến trong môi trường sáng tạo, thử thách, khơi nguồn và nuôi dưỡng niềm say mê học tập lâu dài của học sinh, nhằm giúp các em phát huy tối đa tiềm năng của mình.

NỘI DUNG TRONG THƯ

- THÔNGIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG
- BÁO CÁO HỌC TẬP TIỂU HỌC
- BÁO CÁO HỌC TẬP TRUNG HỌC
- BÁO CÁO HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ
- BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH STEM
- THÔNG TIN NHÂN VIÊN
- HỌC TRỰC TUYẾN, CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ
- CÁC THÔNG BÁO VÀ CẬP NHẬT CHUNG



SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

- Ngày 3 - 7/10: Cuộc khảo sát ý kiến Phụ huynh.
- Ngày 3 - 7/10: Thi giữa Học kỳ I (Lớp 6 – 9 Song ngữ)
- Ngày 6 - 7/10: Thi giữa Học kỳ I (Lớp 1 – 5 Song ngữ)
- Ngày 14/10: Bài đánh giá cuối Học phần 1
- Ngày 17/10: Báo cáo tiến độ học tập Học phần 1
- Ngày 18 – 23/10: Nghỉ kết thúc Học phần 1
- Ngày 24/10: Bắt đầu Học phần 2.

THÔNGIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG

Kính gửi **Quý phụ huynh, gia đình và bạn bè**

Tháng 9 là một tháng khá bận rộn với đầy thử thách ở trường.

Lần đầu tiên sau 2 năm, Nhà trường đã có thể tổ chức trực tiếp Tết Trung thu thật vui tươi cho tất cả các em học sinh qua việc xem chương trình Múa Lân cũng như trình diễn những chiếc đèn lồng mà các em đã làm trong lớp. Quý phụ huynh có thể xem một số hình ảnh phía dưới bản tin. Năm nay, Nhà trường đã thực hiện lại việc trao tặng danh hiệu Học sinh xuất sắc của tháng. Và vào đầu tháng 9, Nhà trường cũng đã tự hào trao tặng danh hiệu này đến nhiều em học sinh được công nhận là học sinh gương mẫu. Nhà trường mong muốn được nhìn thấy sự nỗ lực của các em học sinh để đạt được một trong các giải thưởng hàng tháng này trong suốt thời gian còn lại của năm học.

Các giáo viên cũng đang tất bật hoàn thành các việc đánh giá Học phần 1. Các lớp thuộc chương trình Song ngữ sẽ làm bài viết Kiểm tra giữa kỳ vào tuần đầu tiên của tháng 10. Các báo cáo Tiến độ Học phần 1 sẽ được phát vào ngày 17 tháng 10 - những báo cáo này sẽ cung cấp thông tin cho tất cả học sinh và phụ huynh về sự tiến bộ của các em cho đến nay. Nhà trường luôn tự hào với tất cả các em học sinh, các giáo viên và các bậc phụ huynh về việc cam kết các em tiếp tục thể hiện trong việc hoàn thành học tập với hết khả năng của các em.

Ở phía dưới bản tin này có trình bày chi tiết một số sự thay đổi trong đội ngũ nhân sự của Nhà trường từ tháng 10 năm 2022. Điều quan trọng nhất là một giáo viên mới môn Khoa học của khối Trung học sẽ bắt đầu giảng dạy tại trường kể từ hôm nay. Ngoài ra, Nhà trường cũng có tin tức tốt lành liên quan đến các giáo viên môn Toán và Thể dục. Vì vậy, Nhà trường hy vọng rằng Nhà trường sẽ có đầy đủ nhân sự vào tháng 11 năm 2022. Tình trạng thiếu giáo viên không bao giờ là điều mong muốn đối với bất kỳ trường học nào, nhưng cũng xin đảm bảo với Quý phụ huynh rằng trường vẫn cam kết đưa ra tất cả các yêu cầu học tập cho các em học sinh để hoàn thành Học phần 1.

Vào tháng 10, Nhà trường sẽ thực hiện việc Khảo sát về sự hài lòng của Quý phụ huynh và Nhà trường mong đợi nhận được những phản hồi tích cực, mang tính xây dựng. Nhà trường xin chúc các em học sinh, Quý phụ huynh và các nhân viên Nhà trường nhiều sức khỏe và có một kỳ nghỉ kết thúc học phần từ ngày 18 đến 23 tháng 10 thật vui vẻ!

Hiệu trưởng

Mark Watling.



SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG NEW CITY

NEWSLETTER

Tháng 9 2022

BÁO CÁO HỌC TẬP TIỂU HỌC

Tháng 9 là một tháng khá tất bật đối với các em học sinh Tiểu học nhưng dường như các em học sinh Tiểu học đều rất vui tươi và hăng say học tập.

Để khuyến khích sự nỗ lực của các em học sinh, Nhà trường đã thực hiện trở lại việc trao danh hiệu Học sinh xuất sắc của tháng đến các lớp. Việc xếp loại được đánh giá không chỉ dựa trên thành tích học tập tốt nhất của các em mà còn phụ thuộc vào việc xem xét các tiêu chí khác.

Vào ngày 9 tháng 9, Nhà trường đã tổ chức Tết Trung thu (Lễ hội đèn lồng) - là một ngày mà các em có rất nhiều niềm vui. Không khí ở trường cũng rất tuyệt khi hầu hết các em học sinh Tiểu học đến trường với trang phục truyền thống của mình. Các em còn có cơ hội tham gia "trình diễn" - nơi mà các em có thể trình diễn những chiếc đèn lồng do chính mình làm ra. Lần đầu tiên trong vài năm qua, Nhà trường tổ chức xem trình diễn "múa Lân Sư Rồng". Thậm chí các em thiếu nhi cũng vô cùng thích thú các trang phục, tiếng trống và các màn trình diễn tuyệt vời.

Các em học sinh Tiểu học đã có cơ hội tham gia thử giọng cho ban nhạc của trường. Thật may mắn khi Nhà trường có rất nhiều em học sinh tài năng và Nhà trường cũng rất mong đợi các màn trình diễn của các em.

Các học sinh và giáo viên Tiểu học đã rất nỗ lực trong các tuần qua và cũng đang hoàn tất các Đánh giá Dựa trên Lớp học để chuẩn bị cho Báo cáo tiến độ của Học phần 1.

Hãy nhớ về câu trích dẫn của **Robin Sharma** :

"Khởi đầu mạnh mẽ là tốt. Kết thúc mạnh mẽ là sử thi."
"Starting strong is good. Finishing strong is epic."

Thầy Philip van der Walt
Hiệu trưởng – Khối tiểu học

BÁO CÁO HỌC TẬP TRUNG HỌC

Sau bốn tuần học tập, phát triển và tiếp thu những kiến thức được học trên bình diện xã hội, các em đã bước vào giai đoạn để suy ngẫm lại những gì đã học được khi các em học sinh Khối Trung học hoàn thành nhiều bài kiểm tra cuối học phần. Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 10, các em học sinh chương trình Song ngữ sẽ làm các bài viết kiểm tra Tiếng Anh MOET của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong khi đó học sinh Quốc tế lại tất bật với nhiều bài đánh giá khác nhau để theo dõi sự tiến bộ của các em. Mỗi học sinh sẽ nhận được Báo cáo tiến độ học tập vào ngày 17 tháng 10, sau đó các em sẽ được nghỉ 4 ngày và quay lại trường vào ngày 24 tháng 10 cho Học phần 2.

Hội đồng học sinh đã bầu chọn Vương Mỹ Thy và Aditya Kumar Shubham làm Chủ tịch và Phó chủ tịch cho năm học tới và các em cũng đã có cuộc họp khai mạc vào tuần trước - trong đó nhiều chủ đề đã được thảo luận và một số kế hoạch thú vị đã được đề xuất. Đây vẫn là một khía cạnh thú vị và mới mẻ của Nhà trường.

Nhà trường chúc các em học sinh có những ngày học tập cuối học phần thật hiệu quả và tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn để thư giãn trước khi bắt đầu một Học phần quan trọng khác. Đồng thời, Nhà trường cũng xin cảm ơn Quý phụ huynh đã và đang tiếp tục hỗ trợ quá trình giảng dạy của Nhà trường.

Cô Lizelle MacLachan
Hiệu trưởng – Khối trung học

NEWSLETTER

Tháng 9 2022

BÁO CÁO HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ

Trong tháng 9 này, các em được chào đón một ngày đặc biệt – Tết Trung Thu. Để tổ chức cho ngày lễ này, mỗi em học sinh trong lớp đều tham gia làm lồng đèn. Tất cả các em đều hào hứng thể hiện và trình diễn lồng đèn tại hội trường sau khi thưởng thức tiết mục múa lân của trường. Quý phụ huynh vui lòng xem những hình ảnh đính kèm phía dưới. Từ ngày 3 đến ngày 7/10/2022, các em học sinh cấp 2 sẽ tham gia bài kiểm tra giữa kì. Từ ngày 6 đến ngày 7 /10/2022, các em học sinh tiểu học sẽ tham gia thi giữa kì. Nhà trường xin chúc tất cả các em những điều tốt đẹp nhất và đạt được thành tích cao trong học tập.

Cô Kim Trí
Hiệu trưởng – Chương trình Song ngữ



NEWSLETTER

Tháng 9 2022

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH STEM

Trong tháng này chúng ta sẽ chứng kiến một số điểm phát triển thú vị của chương trình! Cô Maika được bổ nhiệm với vai trò là giáo viên điều phối của chương trình! Xin chúc mừng cô Maika! Dưới sự dẫn dắt của cô, giáo viên bộ môn STEM sẽ bận rộn với một số dự án mới dành cho chương trình STEM.

Các em học sinh lớp 1 bước đầu làm quen và có kiến thức cơ bản nhất liên quan đến xuất và nhập thông tin của bộ M-tiny. Các em học sinh lớp 3 đã bắt đầu sử dụng những điều kiện để hoàn thành bảng hướng dẫn. Nếu các em thành công! Lần đầu tiên, các em học sinh lớp 4 đã bắt đầu sử dụng bộ Creative Labs để đo lường sự di chuyển và chuyển động với cảm biến con quay. Các em học sinh lớp 5 đã học về cổng xuất âm thanh. Chúng ta hãy hi vọng rằng các em có thể kiểm soát được cổng xuất âm thanh trong các buổi học! Các em học sinh lớp 6 đã học về RGB LEDs và quy trình vận hành. Nhà trường chắc chắn rằng ý tưởng của các em sẽ thấp sáng con đường đi đến những thành tựu xa hơn. Các em học sinh lớp 7 đã sử dụng Creative labs để tạo ra con heo đất. Nhà trường chắc chắn rằng sản phẩm này sẽ rất tiện dụng cho mục đích cắt giảm kinh tế toàn cầu.

Cô Odezza cũng đã sử dụng bộ Micro Bit cho các lớp học của cô. Các em học sinh lớp IGCSE 2 đang sử dụng các thiết bị cảm biến để đo lường độ ẩm của đất. Có thể trong tương lai, trường Quốc tế Singapore – Thành phố mới Bình Dương sẽ phát triển nhiều loại cây trồng?

Nhìn chung, các thầy cô đã làm việc chăm chỉ đóng góp vào sự sáng tạo và phương pháp tiếp cận đột phá và các tiết học STEM của trường!

Thầy Jonathan Bosman
Chủ nhiệm chính bộ môn STEM

To insert STEM photos



NEWSLETTER

Tháng 9 2022

CẬP NHẬT NHÂN VIÊN

Nhà trường rất vui mừng thông báo rằng cô Anastasis Oldnall, cô sẽ được phân công vào vị trí Giáo viên môn Khoa học của trường, bắt đầu vào ngày 3/10/2022. Nhà trường rất mong những đóng góp tích cực cô sẽ mang lại cho việc giảng dạy bộ môn khoa học của trường.

Giáo viên thể dục mới của trường – cô Sephora Paret không còn hợp tác với trường. Tuy nhiên, nhà trường rất vui vì kịp thời hợp tác giới thiệu giáo viên mới phụ trách cho bộ môn PE, giáo viên mới sẽ bắt đầu vào tháng 11/2022. Giáo viên thể dục mới là thầy Peter Hardwood, thầy cũng đã từng giảng dạy ngắn hạn tại trường vào 2 năm trước.

Nhà trường cũng đang liên hệ với giáo viên môn Toán cho học sinh cấp 2, 3, nếu không có gì thay đổi, giáo viên Toán sẽ bắt đầu vào Học phần 2.

Cô Rina van der Walt là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 5 Quốc tế thay thế cho thầy David Northall, thầy đã ngưng công tác tại trường vào cuối tháng 9.

Nhà trường cũng đang liên hệ hợp tác với giáo viên mới phụ trách lớp 4 và lớp 5 Song Ngữ thay cho cô Rina, và nhà trường cũng hi vọng rằng giáo viên mới sẽ bắt đầu vào đầu Học phần 2. Hiện tại, cô Nicola Fouché sẽ phụ trách giảng dạy môn Tiếng Anh cho lớp 4 và lớp 5 Song ngữ.

HÌNH ẢNH TẾT TRUNG THU





SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG NEW CITY

NEWSLETTER

Tháng 9 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC TRỰC TUYẾN

Tiếng Anh DynEd

Nhà trường vẫn khuyến khích các em học sinh từ lớp 3 trở lên sử dụng phần mềm này tại nhà ít nhất 3 giờ/tuần. Việc học này sẽ thúc đẩy quá trình học tập của các em. Nhà trường đã nhìn thấy lợi ích tuyệt vời của phần mềm này mang lại cho những em học sinh thực hành thường xuyên trên phần mềm này.

McEduHub và KOOBITS

Tất cả các em học sinh từ lớp 1-6 chương trình Quốc tế đều đã có tài khoản McEduhub, và các em từ lớp 3-6 chương trình Quốc tế đã có tài khoản học Toán Koobits

Nhà trường khuyến khích các em sử dụng các chương trình học kể trên nhằm bổ trợ thêm cho các buổi học trên lớp của các em – Tất cả các chương trình trên đều có liên kết với chương trình học của Singapore và sẽ mang lại giá trị rất lớn cho những em học sinh học tập với những chương trình được đề cập như trên.

CÁC THÔNG BÁO VÀ CẬP NHẬT CHUNG

THỜI GIAN BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC

Xin chú ý rằng trong khoảng thời gian học trực tuyến, nhà trường sẽ theo khung thời gian như thường lệ

Thời gian bắt đầu: 8.25 sáng

Thời gian kết thúc: 3.15 chiều lớp 1-4 quốc tế, 3.30 chiều cho lớp KIK, 4.00 chiều các lớp còn lại.

ĐI HỌC TRỄ

Nhà trường yêu cầu quý phụ huynh vui lòng đảm bảo rằng các em học sinh sẽ đi học đúng giờ, trước 8.25 sáng. Tuy nhiên, có một vài em học sinh đến trễ, làm ảnh hưởng đến thời gian bắt đầu của lớp học.

ĐÓN HỌC SINH VÀO BUỔI CHIỀU

Nhà trường yêu cầu quý phụ huynh vui lòng chắc chắn rằng các em học sinh sẽ được đón trong vòng 15 phút sau khi các em hoàn thành các hoạt động khác ở trường, trễ nhất là 5.00 chiều. Tuy nhiên, vẫn còn một vài em học sinh chưa được đón sau 5.00 chiều và điều này thực sự không công bằng.

CHÍNH SÁCH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG

Tại SIS, chúng tôi dạy cho các em hiểu được tầm quan trọng của lối sống năng động và lành mạnh. Nhà trường cần bố mẹ hỗ trợ các em trong thời gian ở nhà để có thể tạo thói quen ăn uống lành mạnh. Ngoài ra, trong quá trình học trực tuyến, hãy đảm bảo rằng các em được nghỉ ngơi thường xuyên theo lời khuyên của giáo viên, tận dụng khoảng thời gian này để đi lại và thực hiện một số bài tập giãn cơ. Và phải đảm bảo rằng các em uống đủ nước trong suốt cả ngày

CHÍNH SÁCH ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG HỌC

- Trường quốc tế Singapore yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục đầy đủ
- Học sinh không nên mặc quần áo khác chồng lên đồng phục
- Học sinh phải mang giày có mũi